



**การสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายสมคิด กัญญาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร์นุ่นวังหิน เน้นย้ำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยได้จัดทำประกาศโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร์นุ่นวังหิน เรื่องเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อเน้นย้ำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน / ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อเน้นย้ำนโยบาย (No Gift Policy) จึงได้ประกาศผ่านทางระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร์นุ่นวังหิน และการประชาสัมพันธ์ทาง Social Network พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศ (No Gift Policy) ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร์นุ่นวังหิน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ดังนี้



ประกาศโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร์นุ่นวังหิน

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร์นุ่นวังหินตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศว่าโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร์นุ่นวังหิน เป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิทักษ์ อุดมชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร์นุ่นวังหิน

โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร์นุ่นวังหิน
ขอความร่วมมือ
NO Gift Policy
งดรับ งดให้ของขวัญ
งด การให้ **ไม่รับ** ของขวัญ
หรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส
เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรขอต้อนรับความปรารถนาดีจากทุกท่าน

เกสรดอกไม้ทุกชนิดจะออกผลออกดอกทุกฤดูฝน



